
 

 

 

 

     
    การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามญัประจำปีครั้งที่หน่ึง) 

    
  วัน พ ฤหั สบ ดี ที่  26  กั น ยายน  2567  เวล า  09.00 น า ฬิ ก า  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี 
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายภราดร  ปริศนานันทกุล 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

    (1) กระทู้ถาม           
        1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดย นายเซีย   
จำปาทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
    การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาท ต่อวัน ภายในปี 2570 เป็นนโยบาย
เรือธงที่นายกรัฐมนตรีได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 และต่อมาเมื่อได้เป็นรัฐบาล นโยบาย 
ที่หาเสียงก็คงที่จะนำมาเป็นนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าจ้างเพ่ือให้แรงงานได้มีค่าจ้าง  
ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพตามที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับนโยบายจาก
นายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติใช้ โดยมักให้สัมภาษณ์ว่าจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและจะมีการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ำตามลำดับ ซึ่งตนในฐานะผู้ที่เคยเป็นผู้ใช้แรงงาน ได้ยินแล้วรู้สึกดีใจและเห็นด้วย และรู้สึก
ยินดีที่รัฐมนตรีฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้น พ่ีน้องแรงงานก็ดีใจและตั้งตารอ  
เพราะนับตั้งแต่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นมาจนถึงปจัจุบัน 11 ปีที่ผ่านมา มีการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพียง 6 ครั้ง เฉลี่ยอยู่
ท่ี 30 - 70 บาท เท่ากับปรับเพิ่มเพียงร้อยละ 2 ต่อปี หรือเพียงปีละ 6 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ได้ทำลาย
ความเสมอภาคเพราะนำการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดแบบไม่เท่ากันทั่วประเทศกลับมาใช้
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อีกครั้ง ขณะที่ทุกฝ่ายมีความเห็นเหมือนกันว่าค่าครองชีพปรับสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้น 
มากกว่าการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และที่สำคัญคือเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายอนุทิน 
ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดแถลงข่าวคือ การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ  
วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ขอให้พ่ีน้องแรงงานรอติดตาม ยืนยันว่าได้แน่นอน โดยแจ้งว่าจะขึ้นอัตราค่าแรง
ขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน และรัฐมนตรีฯ ได้ยืนยันในรัฐสภา เมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาว่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็น 400 บาทต่อวัน ในวันที่  1 ต.ค.นี้  จึงเป็นเรื่อง 
ที่ประชาชนให้ความสนใจและคอยติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่ามีการยืนยันแต่มีการเลื่อนมากว่า  
4 ครั้ง จนถึงการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะกรรมการไตรภาคี พิจารณาการปรับอัตราค่าแรง
ขั้นต่ำ การประชุมในวันนั้น ไม่ครบองค์ประชุม ผู้แทนฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 คน การ
ประชุมจึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยกฎหมายมีการให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 5 วัน และมี 
การประชุมครั้งต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2567 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ไม่สามารถประชุมได้อีกครั้ง 
ครั้งนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างมาครบแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่มา ไม่เข้าร่วมประชุมถึง 4 คน ส่วนผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
หายไปอีก 2 คน ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และเห็นว่าเรื่องดังกล่าว เป็นการเล่นละครตบตาผู้ใช้แรงงาน
หรือไม่ การประชุมไม่ครบองค์ประชุม ไม่สามารถประชุมได้ซ้ำหลายครั้งนั้น มีการแทรกแซงใน
คณะกรรมการไตรภาคีหรือไม่ การให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง ๆ ว่าจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท 
เท่ากันทั่วประเทศ ถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือไม่ จึงขอสอบถามว่าท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำขั้นต่ำใช่หรือไม่ และจะปรับขึ้นเมื่อไร  
   นอกจากนี้  ล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์ว่าจะปรับเฉพาะผู้ที่มีลูกจ้าง 200 คน ขึ้นไป 
จากที่เคยบอกว่าจะปรับเป็น 400 บาท เท่ากันทั่วประเทศ จึงสร้างความสงสัยให้กับพ่ีน้องแรงงาน  
ที่ผ่านมาเคยมีการปรับให้เฉพาะลูกจ้างของโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป และต้องมีลูกจ้าง 50 คน ขึ้นไปเท่านั้น 
มีหลายแห่งที่มีค่าจ้างขั้นต่ำไม่เท่ากันซึ่งเป็นเขตที่อยู่ติดกัน เหตุใดจึงปรับไม่เท่ากันซึ่งพ่ีน้องแรงงาน 
เมื่อไปจับจ่ายใช้สอย ผู้ค้าไม่ได้คำนึงว่าเป็นผู้ที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเท่าไร ทุกคนขายให้เท่ากัน ค่าอาหาร 
ค่าครองชีพของทุกคนเท่ากันหมด อีกทั้งยังสอบถามถึงแนวทางในการลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ
และมาตรการที่จะมาช่วยเหลือกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก หรือ SME หากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
เพราะกิจการเหล่านีอ้าจจะไดร้ับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเคยให้คำมั่น
สัญญากับพ่ีน้องแรงงานไว้กระทรวงแรงงานจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำผ่านกลไกของคณะกรรมการค่าจ้าง  
หรือคณะกรรมการไตรภาคี โดยจะไปให้ถึง 600 บาท ในปี 2570 แน่นอน ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรี 
แจ้ง Timeline การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปี 2570 ให้ทราบได้หรือไม่ว่าแต่ละช่วงจะมี
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรบ้าง เพื่อประชาชนจะได้เตรียมความพร้อมในการรับ ทั้งผลบวกและ
ผลกระทบที่จะตามมา 
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   นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถามว่า  
ตนมีความตั้งใจในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ พยายามผลักดันค่าแรงขั้นต่ำให้ได้ 400 บาท ในวันที่  
1 ตุลาคม นี้  ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล มีการตั้ งเป็นนโยบายในรัฐบาล สมัยที่นายเศรษฐา                
ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ในปี 2570 ซึ่งตนยึดถือนโยบายมา 
โดยตลอด และถึงแม้ว่ารฐับาลไดม้ีการเปลี่ยนแปลงนายกรฐัมนตรีเปน็ นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร แล้ว
แม้จะไม่ได้กำหนดในนโยบายถึงค่าแรงขั้นต่ำแต่ตนถือว่าสิ่งที่รับมาจากรัฐบาลก่อนหน้านั้น มีความมั่นใจ
และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป ส่วนประเด็นการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ขอชี้แจงว่า การประชุม
ไตรภาคี ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมฝ่ายนายจ้าง 5 คน ฝ่ายลูกจ้าง 5 คน ภาครัฐ 5 คน โดยมี
ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในที่ประชุม หากว่าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ  
2 ใน 3 ก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมและไม่สามารถลงมติได้  โดยเมื่อวันที่  16 กันยายน 2567 
ฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 คน หลังจากนั้นวันที่ 20 กันยายน 2567 ก็มีการเชิญประชุมอีกครั้ง 
ซึ่งการประชุมในครั้งที่ 2 หากผู้เข้าร่วมประชุมครบ 2 ใน 3 ก็สามารถโหวตได้ทันที แต่เรื่องนี้ไม่ได้
ปฏิเสธซึ่งเป็นอีกเรื่องที่นอกเหนือการที่ตนจะกำกับหรือบังคับเพราะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง
แรงงาน ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงและเข้าไปนั่งในห้องประชุมได้ ตนจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปและ  
ทำการเจรจาเพราะเป็นข้อห้ามว่ารัฐมนตรีไม่สามารถแทรกแซงในเรื่องของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ดังนั้น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 จึงมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายนายจ้างเข้ามาครบทั้ง 5 คน แต่ฝ่ายลูกจ้างขาด 2 คน 
ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 คน และอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นตัวแทน 
ของกระทรวงแรงงานก็ขอลา แต่หากว่ามีการประชุมในวันนั้น ตนเชื่อว่าก็ไม่สามารถที่จะมีการลงมติ  
ในวันนั้นได้ หากว่าฝ่ายนายจ้างยืนยันคัดค้านทั้ ง 5 คน ซึ่งกลุ่มผู้ที่จะเกิดความเสียหายก็คือ  
ฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ขึ้นค่าแรง เพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้  
ทุกคนทราบและที่สำคัญไปกว่านั้น สิ่งที่เพ่ิมต้นทุนให้กับฝ่ายนายจ้างคือดอกเบี้ยที่สูงเกินความจริง
นอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งตนคิดว่าในรัฐบาลมีหลายฝ่ายที่พยายามที่จะเจรจากับทางธนาคาร  
แห่งประเทศไทยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดดอกเบี้ยเพ่ือช่วยเหลือกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งตลอดระยะเวลา
ธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างถึงหนี้สนิครวัเรือนท่ีสูงมาก นอกจากนี้ ขอยืนยันเรื่องประเด็นการแทรกแซง
ว่าการให้สัมภาษณ์ไม่ได้เป็นการแทรกแซงคณะกรรมการฯ แต่เป็นการให้นโยบายแก่ปลัดกระทรวง
แรงงานในการที่จะนำเข้าไปหารือที่ประชุมของคณะกรรมการฯ หากแทรกแซงนั่นหมายความว่า  
ตนคงต้องเข้าไปแทรกแซงหรือไปพูดหรือขอเวลาพูดก่อนที่จะมีการประชุมในคณะกรรมการฯ และขอ
ชี้แจงในประเด็นหลักเกณฑ์การขึ้นค่าแรงที่มีการกำหนดขนาดธุรกิจว่า เหตุใดจึงเลือกที่จะประกาศ 
ในขนาด L อย่างเดียว แน่นอนว่าการประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท จะใช้เกณฑ์ที่มีพนักงานลูกจ้าง
มากกว่า 200 คน จะปรับค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาท เท่ากันทั้งประเทศ ส่วนที่มีพนักงานน้อยกว่าถือว่าอยู่
ในธุรกิจขนาด S หรือกลาง ยังไม่ดำเนินการเพราะถือว่า SME หรือแรงงานมีถึงประมาณร้อยละ 90  
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ของประเทศไทย วันนี้  SME แทบจะอยู่ไม่ได้ เพราะการต่อสู้ทางการค้ารุนแรงมากและที่สำคัญ  
ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน กำลังหาแนวทางที่จะไม่กระทบ SME หาวิธีการที่จะช่วยกู้
สถานะทางการเงินให้กับ SME ให้เกิดความแข็งแรง และเดินหน้าไปได้ สำหรับการรองรับการปรับ
ค่าแรงในครั้งต่อ ๆ ไป หากทำและประกาศในเวลานี้จะมีผู้ใช้แรงงานจำนวนเป็นมากไม่มีงานทำ  
ทั้งนี้ ขอให้ก้าวแรกจบให้ได้ก่อนคือ ค่าแรงขั้นต่ำของเดือนตุลาคมนี้ เป็น 400 บาท เมื่อเราสามารถ
ประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาทแล้ว ตนจะขอชี้แจงให้เห็นว่าเราจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะประกาศ 
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกเหนือไปจากนี้อีกเมื่อไร หากจะชี้แจงไทม์ไลน์แต่ไม่ดูถึงสถานะของผู้ประกอบการ
หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกาศไปก็เป็นเพียงลมปากจึงจะยังไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้ 
    1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องประชาชน 
ในภาคแรงงานที่กำลังประสบอุทกภัย โดย นางสาวผกามาศ  เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
    เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคอีสานโซนลุ่มน้ำโขง และภาคใต้ อาทิ จังหวัดสตูล ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินแก่พ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยในเรื่องความช่วยเหลือต่าง ๆ นั้น ทางภาครัฐ  
ได้ประสานภาคเอกชนเป็นไตรภาคีเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหา
อุทกภัยยังส่งผลให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการ รวมทั้งบางโรงงานอาจยังไม่สามารถกลับมาดำเนิน 
ธุรกิจได้ จึงขอสอบถามว่า กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องประชาชน 
ในภาคแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้ 
โดยเฉพาะหน่วยงานประกันสังคมอย่างไร นอกจากนี้ ในสถานการณ์โลกที่มีอากาศสภาพแปรปรวน 
แน่นอนว่าจะต้องมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทางกระทรวงแรงงานมีมาตรการรองรับหรือไม่ อย่างไร 
    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถาม
ว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรีและจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่ไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
จากอุทกภัยในภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และรวมถึงจังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดตาก ที่ ได้รับผลกระทบทั้ งหมด  
ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการในการดูแลผู้ประกันตน โดยเฉพาะผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 33  และมาตรา 39 ทางสำนักงานประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาร้อยละ 50  
ของค่าจ้างในแต่ละวันที่ผู้ประกันตนได้รับ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน แม้ว่าผู้ประกันตนรายนั้น 
ยังคงทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม อีกทั้งกระทรวงแรงงานยังเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับ
จังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัย และได้มีผู้ให้การสนบัสนนุบริจาคน้ำดืม่ ขนาด 1.5 ลิตร ในจังหวัดต่าง ๆ 
แล้วถึง 150,000 ขวด และทำข้าวกล่องแจกไม่น้อยกว่า 5,000 กล่อง และหลังจากที่อุทกภัยผ่านไปแล้ว
กระทรวงแรงงานจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยเฉพาะบ้านที่เกิดอุทกภัยที่มีระบบไฟในบ้าน
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เสียหาย ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการระดมช่างในทุกจังหวัดของภาคเหนือเข้าไประดมช่วย 
ซึ่งขณะนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวานนี้ ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่ยังไปไม่ถึง
อำเภอแม่สาย ซึ่งมีกำหนดจะลงพ้ืนที่ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เหตุผลที่ยังไม่เดินทางไปอำเภอแม่สาย
เนื่องจากเกิดความเสียหายในพ้ืนที่มากและยังไม่สามารถเคลียร์พ้ืนที่เพ่ือให้ทีมงานเข้าไปซ่อมบำรุงได้   
โดยการซ่อมบำรุงนี้จะดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้าน ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับ 
ภาคการเกษตร และยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่จะไปทำการถ่ายน้ำมันเครื่องและ 
ซ่อมบำรุงให้ โดยทางกระทรวงแรงงานได้ขอรับบริจาคจากบริษัทต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน อีกทั้ง
สำนักงานประกันสังคมจะมีการลงนาม MOU กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
เรื่องเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดย
สามารถกู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อคน ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยใน 5 ปีแรก 
คือร้อยละ 1.59 ส่วนปีที่  6 - 8 คือ MRR - 2 สำหรับปีที่  9 เป็นต้นไป คือ MRR - 0.5 ซึ่งจะเป็น 
การบรรเทาและช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกันตน 
     สำหรับเรื่องโลกเดือด หรือ Climate change ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ปัญหา
อุทกภัย และวาตภัยจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และปีนี้ประเทศไทยต้องเจอกับพายุท่ีเข้ามา 
ในภูมิภาคนี้หลายลูก แม้จะเป็นเพียงมรสุมแต่ก็ทำให้จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน  
เริ่มประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ ซึ่งตนได้กำชับ 
ผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่า การที่เราจะพูดถึงการสร้างอาชีพอิสระนั้น สิ่งที่ต้องนำมาเป็นเป้าหมาย
และหลักในการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในแต่ละตำบล ซึ่งนโยบายของกระทรวงแรงงาน คือ 
1 ตำบล 1 กลุ่มอาชีพอิสระ โดยให้ยึดถือนโยบาย BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยจะพยายามใช้สิ่งที่เป็น
วัสดุที่เป็นของธรรมชาติที่หาได้ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ตำบล อำเภอ หรือหมู่บ้าน เข้ามาประกอบและใช้ 
และเมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยังรณรงค์และหารือ 
ผ่านอาสาสมัครแรงงาน ซึ่ง 1 ตำบลจะมี 1 อาสาสมัครแรงงาน ท่ีจะให้ความรู้และให้ข้อมูลว่า
อาสาสมัครแรงงานควรเข้าไปแนะนำในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการลดโลกร้อนอย่างไร ทั้งนี้ 
กระทรวงแรงงานอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลเรื่องของสภาวะแวดล้อมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ ใช้แรงงาน 40 ล้านคน ไม่ว่าธุรกิจใด ธุรกรรมใด ผู้ ใช้แรงงาน 
ทั้ง 40 ล้านคน ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไปในทุกมิติ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงพยายามจะเข้าไปให้ความรู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ และสิ่งใดที่คิดว่าเมื่อทำไปแล้วจะไม่สร้าง
มลภาวะให้กับโลกหรือประเทศของเราให้มากไปกว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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    1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดย  
นายฐากูร  ยะแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
    จากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันมีปัญหาเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่องและยังไม่พ้นวิกฤต ทั้งจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเขตพ้ืนที่
อำเภอเวียงป่าเป้าได้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่ม จนทำให้ประชาชนมากกว่า 10 ชุมชน  ถูกตัดขาด
จำเป็นต้องอพยพและได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ล่าสุดบ่งบอกว่าภาคเหนือยังไม่กลับ  
เข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลต้องเร่งจัดการช่วยเหลือเยียวยาทำให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยจะต้อง
ช่วยเหลือให้บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนได้รับการซ่อมแซมบูรณะให้กลับมาเป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย
อีกครั้ง ถนน คันกั้นน้ำ โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ต้องได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม  
ให้เมืองกลับมาเป็นเมืองอีกครั้ง เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเดินหน้าต่อไปประชาชนไม่ต้องกังวลปัญหา
หนี้สิน ความเสียหายของบ้านเรือนพ่ีน้องประชาชนจากการลงพ้ืนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม  
คือ 1. กลุ่มที่บ้านเรือนเสียหายหนักมากไม่สามารถพักอาศัยได้ และไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องรื้อถอนและสร้าง
บ้านใหม่ และอาจมีเอกสารปัญหาด้านเอกสารสิทธิ 2. กลุ่มบ้านเรือนเสียหายแต่ไม่ได้รับความเสียหาย
ทั้งหลัง เป็นบ้านเรือนของพ่ีน้องในกลุ่มเปราะบางที่ประสบความยากลำบากที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้  
3. กลุ่มบ้านเรือนที่เสียหายในระดับที่ยังเข้าพักอาศัยได้ แต่มีปัญหาข้าวของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
เสียหายและสูญหายไปกับสายน้ำ จึงขอสอบถามว่า รัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านการเงิน 
การชดเชยเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านอย่างไร จะได้รับการช่วยเหลือก่อสร้างใหม่หรือไม่ จะประเมิน  
ความเสียหายเสร็จเมื่อไร จะได้รับเงินเมื่อไร และนโยบายในการชดเชยเยียวยาให้พ่ีน้องเกษตรกร 
เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ประเด็นการเริ่มแจกจ่ายเงินเยียวยาในวันพรุ่งนี้ 
แล้วรายสุดท้ายที่จะได้เงินชดเชยจะได้รับ เมื่อไร รัฐบาลจะกระตุ้นความเชื่อมั่นสร้างแรงจูงใจ 
ให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวและจัดสัมมนาที่เชียงรายได้อย่างไร มีมาตรการให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 
จะช่วยมาตรการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ จะช่วยผู้ประกอบการและทำให้เศรษฐกิจเชียงรายกลับมาได้
อย่างไร การเยียวยาผู้ประกอบการในการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเพื่อการกอบกู้อำเภอเมืองแม่สายในระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างไร เพราะปัจจุบันเต็มไปด้วยโคลนและขยะ การฟ้ืนฟูโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน  
ต่าง ๆ ให้กลับมาเร็วที่สุดได้อย่างไร มีแผนและกรอบเวลาในการฟ้ืนฟูเมืองแม่สายและการเตรียมวงเงิน
งบประมาณในการสนับสนุนเทศบาลแม่สายจำนวนเท่าไร พร้อมใช้เมื่อไรเพ่ือที่จะช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
เมืองแม่สายให้ทันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ก่อนที่จะเข้าสู่ High Season ของการท่องเที่ยว  
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของแม่สายและเชียงรายต่อไป 
             นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การทำงานของภาครัฐประเมินสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือ ขณะนี้
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อยู่ในระดับรุนแรงมาก รัฐมนตรีทุกกระทรวง รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงนายกรัฐมนตรี  มีการสั่งการ  
มีการอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่จะต้องเฝ้าระวัง
ในส่วนที่จะต้องมีการเตรียมพร้อม ในจุดที่ต้องให้อพยพออกจากพ้ืนที่ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลัง
และปรับเปลี่ยนในส่วนของการคาดการณส์ถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลา การช่วยเหลือให้พี่น้อง
ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติคือสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังมุ่งมั่นจะทำให้เร็วที่สุด  โดยจะต้องทำงาน 
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงบประมาณที่ได้เตรียมไว้มี 3 ส่วน คือ  ส่วนใหญ่ที่สุด 3,045 ล้านบาท  
ที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางลงไป ต้องการให้ถึงประชาชนเร็วที่สุด แต่ต้องใช้กระบวนการ  
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีหน่วยงานรัฐที่คอยติดตามการทำงานของรัฐบาลในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ เมื่อได้รับเงินแล้วส่งให้พ่ีน้องประชาชน แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ  
ในภาวะวิกฤตนี้ รัฐบาลเข้าใจว่าพ่ีน้องประชาชนรอความช่วยเหลือ ซึ่ง ได้เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐ
ทำงานอย่างเร็วที่สุด เงินจำนวน 3,045 ล้านบาท หมายถึงการใช้ทั่วประเทศคือ 57 จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่
ประสบภัยพิบัติที่ได้ออกประกาศ ส่วนทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง 
กำลังทำงานเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับอย่างตรงจุด ประเด็นการตั้งหลักเกณฑ์ว่าความเสียหายกับเงิน
ที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ เข้าใจว่าไม่เพียงพอเพราะข้าวของเครื่องใช้ของประชาชนมีมูลค่า  ได้รับ 
ความเสียหายจำนวนมาก เป็นความจำเปน็ที่จะต้องดูแลอย่างทั่วถงึ เงินช่วยเหลือในส่วนแรกที่ประชาชน
จะได้รับคือแบบปูพรมในเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาท ซึ่งจะได้รับในสัปดาห์นี้ จากเกณฑ์ที่กำหนดและ
ได้รับจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และหลังจากนี้ มีแนวโน้มว่าจะสามารถของดเว้นกำหนด
หลักเกณฑ์ใหม่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมสัปดาห์หน้าให้เป็นอัตรา 9,000 บาท ขอยืนยันว่า 
พ่ีน้องประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดจากงบกลางทันที ส่วนที่ 2 การเพ่ิมเติมเงินกองทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกองทุนนี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่ เสียชีวิตจำนวนรายละ  
50,000 บาท เงินกองทุนจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีเงินทดรอง
ราชการทุกจังหวัดจำนวน 20 ล้านบาท ที่ทางจังหวัดสามารถใช้จ่ายได้ทันที นี่คือความยืดหยุ่นและ  
การปรับตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติเงินเพ่ิมเติมให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
เชียงราย จำนวน 100 ล้านบาทแล้ว จังหวัดสามารถเบิกจ่ายในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา การดูแล
รักษาบ้านเรือน การซ่อมแซม การใช้เหตุฉุกเฉินก็สามารถจะใช้เงินในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้  ในการช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยให้เกษตรกรไปปรับปรุงบัญชีเพ่ือรับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพราะหากไม่ไปปรับปรุง
บัญชีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิดในกรณีเช่นนี้ทางเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ใช้เวลาในการรวบรวมเอกสาร อาจจะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาล่าช้า ส่วนการเตือนภัย 
ในระบบเซลล์บอร์ดแคชอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบซึ่งจะเสร็จภายในต้นปีหน้าและจะสามารถ
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในกลางปี 2568 ทั้งนี้ ได้มีการเริ่มต้นเยียวยาแล้ว ทั้งในส่วนที่อยู่ในงบกลาง 
งบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืองบทดรองราชการมีการดำเนินการอยู่ในระเบียบของทางราชการ  
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ได้กำหนดไม่เกิน 90 วัน โดยจะทำให้เร็วที่สุด ในส่วนของวันพรุ่งนี้ที่จะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้  
พ่ีน้องที่ประสบภัยในส่วนแรก จะอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบสูง 
และยืนยันว่าจะดูแลทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันและทำให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การทำงานของทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องการที่จะให้
ชาวต่างชาติได้กลับมาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางธรรมชาติต่าง ๆ  
ที่ประชาชนจะต้องร่วมกันฟ้ืนฟูให้กลับมามีสภาพดังเดิม ในวันนี้ได้ทำงานร่วมมือกันเพ่ือที่จะกลับมา
อย่างรวดเร็ว อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้นักเรียนอาชีวะเข้าไป
ช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชดเชยกลุ่มเปราะบางไปแล้ว กระทรวงคมนาคม ได้ส่งอุปกรณ์เครื่องมือ  
ในส่วนของระบบสาธารณูปโภค ถนนที่ถูกตัดขาด ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏว่าไม่มีใครนิ่งเฉย ไม่มีใคร 
ปล่อยผ่าน ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจ ต้องการให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปโดยเร็ว  
ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ สำหรับประเด็นการกอบกู้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เทศบาลแม่สายนั้น 
ได้มีการพักชำระหนี้และมีมาตรการที่ครบรอบด้านในเรื่องของการฟ้ืนฟูสถานที่ที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ให้กลับคืนมาดังเดิม ในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลได้จ่ายเงิน
ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ทำให้เกิดการกระตุ้น มีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และความตื่นตัวของ
ประชาชนหลังจากได้รับเงินจำนวนนี้จะได้นำไปจับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่ ทั้งที่เกิดเหตุและไม่ได้เกิดเหตุ  
 

        1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาศูนย์บำบัดยาเสพติดไม่เพียงพอต่อ 
การรักษา โดย นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 
 

    1.2.2 กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อสัดส่วนการใช้บริการ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย นายเอกราช  อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 
 

    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบมาตรการแก้ไขปัญหาการเผาตอซังข้าว  
โดย นายประสิทธิ์  ปัทมผดุงศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชน  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
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    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้
ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 
 

   1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
        1.3.1 กระทู้ถามแยก เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น   โดย นายอิทธิพล  ชลธราศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น  
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 
2567) ทั้งนี้ นางสาวซาบีดา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1 .3 .2  ก ระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง  ถน น ใน ซ อ ยวั ช รพ ล  4  ไม่ ได้ รั บ ก าร พั ฒ น า   
โดย นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์   
โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นางสาวซาบีดา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1.3.4 กระทู้ ถาม  เรื่อ ง ปัญหาไฟถนนดับและการลักลอบตัดสายไฟฟ้า 
ถนนพหลโยธิน 54/2  โดย นายเชตะวัน  เตือประโคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี  
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นางสาวธีรรัตน์  
สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1 .3 .5  กระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง เบี้ ยผู้ สู งอายุ  โดย น ายสะถิ ระ   เผื อกประพันธุ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทั้งนี้ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย  
และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด บางส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง 
ในท้องที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2512 โดย นางสาวศรีโสภา  โกฏคำลือ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบ 
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 
        สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
 

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หารือต่อที่ประชุมเพ่ือขอนำ
ระเบียบวาระ (7) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ได้แก่ 7.2 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง  
เพราะลาออก (นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์) 7.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ขอขยายระยะเวลา  
ก าร พิ จ ารณ าศึ กษ า เรื่ อ งดั งก ล่ า วอ อก ไป อี ก  120 วั น  นั บ ตั้ งแ ต่ วั น ที่  16 ตุ ล าค ม  2567  
7.8 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการสร้างคนและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567 และ 7.1 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งทีว่่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก 
ซึ่งเป็นเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  26 เมื่อวันที่   
25 กันยายน 2567 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
   7.2 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์) 
   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้ งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ  ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง
กรรมาธิการ จึงเป็นอันพ้นจากการเป็นกรรมาธกิาร ตามข้อบังคับการประชมุฯ ข้อ 108 (3) โดยที่ประชุม
มีมติตั้ง นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทย
สร้างชาติ เป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
   7.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งอันเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2567 
   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่าง
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การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
และสมบูรณ์ จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
2567 เพื่อประโยชน์ในการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
   7.8 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการสร้างคนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 2567 
   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมาธิการฯ มีประเด็นที่ยังไม่ได้พิจารณาศึกษา 
อีกหลายประเด็น เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ รอบด้าน มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567 เพ่ือประโยชน์ในการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  
   และระเบี ยบวาระที่  (7) เรื่องอื่ น  ซึ่ งเป็น เรื่องตามระเบี ยบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 
   7.1 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม)   
   ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีหนังสือแจ้งว่า ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม ได้พ้นจากการเป็น
กรรมาธิการ เนื่องจากลาออก ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 180 (3) ให้ตั้งกรรมาธกิารในตำแหน่งท่ีว่าง
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีมติตั้ง นายธนยศ  ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเลย พรรคภูมิใจไทย เป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง 
             1) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค 
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
2566 สภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. 2562 
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            2) รายงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2563 และ
รายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2560 รายงาน
ประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แล้ว 
            3) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2560 รายงาน
ประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แล้ว 
           ที่ประชมุรับทราบ 
 

       2.2 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2  
ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567) 
                ผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงาน 
ต่อที่ประชุมออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567  
 

       2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26  
ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567) 
      รศ.วิลาสินี  พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นำเสนอรายงานว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบี เอส มุ่ งเน้นในเรื่องการส่งมอบคุณค่าต่อสาธารณะ  
และการบริหารจัดการงบประมาณและสร้างเสริมระบบนิเวศสื่อ ซึ่งเป็นการยืนยันอยู่บนหลักการ 
และเจตนารมณ์ที่ไทยพีบีเอสได้รับการออกแบบให้เป็นหลักประกันของสังคมไทยว่า จะไม่มีการปล่อยให้
กลไกตลาดมาปิดกั้นเนื้อหาหรือบริการที่ถูกเรียกว่า Under Supply เหล่านี้คือเนื้อหาที่ไม่ดึงดูดมูลค่า
ทางการตลาด จึงเป็นเนื้อหาที่ถูกนำเสนอน้อยจากสื่อที่ต้องพ่ึงโฆษณา เช่น  เนื้อหาด้านการศึกษา  
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ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเด็ก กลุ่มคนเปราะบาง หรือกลุ่มคนที่ถูกตลาดทำให้ไร้ตัวตน นอกจาก
เนื้อหาเหล่านี้แล้วที่สำคัญคือในมิติของการตรวจสอบและนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างปราศจากอคติ   
โดยไม่ต้องเกรงกลัวการถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองหรือการถอนโฆษณา ดังนี้ 
   1. การส่งมอบคุณค่าต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 
      1.1 ด้านการสื่อข่าวสารที่ประชาชนวางใจและพ่ึงพิงได้ อาทิ  กรณีที่ 1 ภัยพิบัติ 
น้ำท่วมทั้งที่เป็นเหตุการณ์เมื่อปี 2566 และที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ หลักการทำงานของไทยพีบีเอสคือ ประเมิน 
ความเสี่ยง เตือนภัย ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และติดตามนโยบาย โดยมุ่งให้เป็นการเสริมพลังอำนาจในท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของไทยพีบีเอสทุกครั้งที่จะมีการปรับผังรายการทำเป็นรายงานพิเศษเกาะติด  
การฝ่าวิกฤตและอยู่จนถึงการฟ้ืนฟูเยียวยา ขณะนี้ทีมข่าวของไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายนักข่าว
พลเมือง เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค และมูลนิธิไทยพีบีเอส ได้เน้นสื่อสารเพ่ือร่วมแก้วิกฤตโคลน
และขยะที่จังหวัดเชียงราย และดักหน้าเฝ้าระวังภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเน้นการสื่อสารเพื่อ
ร่วมแก้วิกฤตที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงไว้เรียบร้อยแล้ว การปรับตัวเร็วในการรายงานและอยู่จนจบการฟ้ืนฟูนี้
สะท้อนได้จากการยอมรับของประชาชนที่ให้ไทยพีเอสเป็นสื่ออันดับ 1 ที่ประชาชนจะเลือกติดตามเสมอ
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ กรณีที่ 2 วิกฤตปลาหมอคางดำ ซึ่งไทยพีบีเอสเป็นสื่อแรกที่ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ 
ปี 2560 และต่อมาในปี 2565 ไทยพีบีเอสได้รณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมสำรวจและปักหมุดจุดที่พบปลา
หมอคางดำโดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักข่าวพลเมืองทำให้เริ่มเห็นทิศทางของการแพร่
ระบาด และเมื่อไทยพีบีเอสรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ตรวจสอบหลักฐาน จึงนำเสนอเรื่องนี้อย่างเข้มข้น  
ดังเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งไทยพีบีเอสจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าประชาชนได้รับความมั่นใจว่าวิกฤตนี้  
จะมีทางออก กรณีที่ 3 ปัญหาพิพาทแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีมากว่า 40 ปี ซึ่งไทยพีบีเอส 
ได้ติดตาม สืบค้นข้อมูล และรับฟังเสียงของทุกฝ่ายมายังต่อเนื่อง ทำให้การนำเสนอเรื่องนี้ครอบคลุม 
ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และขยายผลไปถึงการสืบสวนขบวนการที่อยู่
เบื้องหลัง จึงนับเป็นสื่อหลักที่ทุ่มเทในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และกรณีที่ 4 การทำหน้าที่เกาะติดแม้เรื่องนั้น
จะไม่ได้อยู่ในกระแสความสนใจทั่วไปแล้ว คือการติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู 
ชุมชนมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบเหตุพลุระเบิดเมื่อกลางปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้ไทยพีบีเอสยังคง
ติดตามนำเสนอให้เห็นทั้งความล่าช้าของการช่วยเหลือและค้นหาสาเหตุที่ เชื่อมโยงไปถึงปัญหา 
เชิงโครงสร้างในระบบราชการและกระบวนการยุติธรรม ผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือชาวบ้านที่เสียสิทธิ
และเร่งรัดการฟ้ืนคืนเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้  การรายงานข่าวสารเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
โดยการที่ไม่ต้องพ่ึงกลุ่มทุนใดทำให้ไทยพีบีเอสสามารถผลิตเนื้อหาด้านนี้ได้ถึงร้อยละ 44 ของสัดส่วน
เนื้อหาทั้งหมดในอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัล 
      1 .2  ด้ าน ก ารสื บ สาน ทั ก ท อและห ยั่ ง ราก ท างวัฒ น ธรรมที่ ห ล ากห ลาย  
เพราะไทยพีบีเอสเชื่อว่า เนื้อหาทางวัฒนธรรมคือสะพานที่เชื่อมให้คนที่แตกต่างกันสามารถเข้าใจกันได้  
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จึงลงทุนกับการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านนี้  ทั้งในรูปแบบละคร สารคดี ดนตรี และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
มีรายการประจำที่ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานและผลสำรวจผู้ชมร้อยละ 86.4 ของจำนวน  
4,000 คน ยอมรับในความโดดเด่นด้านนี้ของไทยพีบีเอส 
      1.3 ด้านการให้สาระประโยชน์และความบันเทิงที่คุ้มค่า ซึ่งมีผลสำรวจจากผู้ชม 
ร้อยละ 85 - 87 ให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สาระบันเทิงที่แตกต่าง มีละครที่สร้างแง่คิดเชิงบวก 
ให้สังคม และมีสารคดีที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริง ในปีที่ผ่านมามีสารคดีและละครที่ได้รับ
รางวัลสร้างสรรค์และรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ทั้งในประเทศและสากลจำนวน 30 รางวัล 
      1.4 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นโรงเรียนของสังคม ไทยพีบีเอสเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
ด้านนี้ร้อยละ 59 ของสัดส่วนเนื้อหาทั้งหมดในสื่อทีวี และมีการผลิตทั้งในรูปแบบที่เหมาะสมกับการชม
ผ่านผังรายการทีวี คือ ALTV ช่องหมายเลข 4 และผลิตในรูปแบบที่เหมาะสมกับการดูผ่านสื่อออนไลน์
และออนดีมาน รวมทั้งในรูปแบบเกม 
      1.5 ด้านการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม ไทยพีบีเอสเชื่อว่าสื่อที่ยึดมั่น
ในการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือยิ่งจำเป็นมากขึ้นในสภาพปัจจุบันที่อัลกอริทึมในสื่อออนไลน์
ทำให้ประชาชนได้ฟังแต่เสียงด้านเดียว ซึ่งตลอด 16 ปี ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้เป็นพ้ืนที่ของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมจนเป็นภาพจำขององค์กรไปแล้ว ในยุคดิจิทัลนี้ ไทยพีบีเอสยิ่งเปิดพ้ืนที่ไปถึงคนรุ่นใหม่ 
ได้มากขึ้น เช่น การทำวาระเลือกตั้งปี 2566 ในโครงการ Hack Thailand และเวที Post Election 
ที่ชักชวนคนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ มาร่วมกันออกแบบนโยบายและเปิดแพลตฟอร์ม Policy 
Watch จับตาอนาคตประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนได้ติดตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ โดยโครงการนี้
ได้รับการประเมินว่าเป็น Policy Innovation ของประเทศ นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้นำข้อมูล
มหาศาลและซับซ้อนเกี่ยวกับการเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมารายงานแบบ Data Generism เพ่ือผลักดัน
นโยบาย เช่น เรื่องเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา คนจนเมือง การจ้างงานคนพิการ เป็นต้น  
มีหลายชุดข้อมูลที่ได้รับรางวัลดิจิทัลคอนเทนต์ Awards จากการประกวดในระดับสากล 
    2. การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างเสริมระบบนิเวศสื่อ  
      2.1 ด้านการพัฒนาบริการและสื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ชมภายใต้ภูมิทัศน์  
สื่อใหม่ที่คนไทยทุกวันนี้ใช้เวลาอยู่บนออนไลน์เฉลี่ย 7.6 ชั่วโมงต่อวัน ไทยพีบีเอสมีสื่อที่เป็น Digital 
First ท้ังออนไลน์และออนดมีานตามกลุ่มความสนใจ โดยมีจำนวนผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่น 
ในปี 2566 เว็บไซต์ไทยพีบีเอสขึ้นเป็น อันดับ 1 ของเว็บไซต์กลุ่มข่าวในช่วงเนื้อหาเลือกตั้ง ติดอันดับ 1 
ใน 5 ของสื่อที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในกลุ่มสื่อภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. อย่างไรก็ตาม 
ไทยพีบี เอสจะยังคงดูแลบริการเทคโนโลยีเดิมคือช่องทางทีวี  และบริการเสริมเพ่ือคนพิการ 
ทางการมองเห็นและการได้ยิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งจากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีใหม่ 
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      2.2 ด้านการบริหารงบประมาณในปี 2566 นั้น ใช้ไปกับการบริหารการผลิต  
ทั้งเนื้อหาและช่องทางขับเคลื่อนวาระทางสังคมและพัฒนานักสื่อสารสาธารณะที่ร้อยละ 52 ของ
งบประมาณรวม ในขณะที่ได้พยายามควบคุมรายจ่ายในด้านกลไกสนับสนุนและด้านบุคลากรให้อยู่ใน
สัดส่วนที่เหมาะสมคือไม่เกินร้อยละ 47  
      2.3 ด้านการประเมินผลโครงการ ได้ทำโดยหน่วยงานอิสระภายนอกคือสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI มีผลสำคัญคือ ได้รับการจัดระดับดีมากในด้านเนื้อหาและ
กิจกรรมที่สะท้อนการเคารพความหลากหลาย และในด้านการเป็นพ้ืนที่กลางร่วมหาทางออกให้สังคม 
ส่วนในด้านของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลขององคก์รนัน้ สะท้อนได้จากการจัดประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ท่ี 95.81 ระดับดี  
      2.4 การมีบทบาทในการส่งเสริมระบบนิเวศสื่อไทยให้มีคุณภาพด้วยการสนับสนุน
ผู้ผลิตอิสระ 62 ราย ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง 67 ราย นักสื่อสารภาคพลเมืองกว่า 9,000 ราย และเกิด
เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น 12 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงการเสริมโอกาสให้แก่วงการสร้างสรรค์สื่อ 
ของไทยได้เผยแพร่และเติบโตท่ามกลางการรุกของอุตสาหกรรมสื่อระดับโลก 
   ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการสื่อที่เชื่อถือได้ สนองตอบต่อเนื้อหาที่ตลาด 
ไม่ทำ และกล้าหาญที่จะตรวจสอบเพราะเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงนั้น  ไทยพีบีเอสซึ่งเกิดขึ้นมา 
เพื่อการนี้ จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นโดยเฉพาะมีเทคโนโลยีและช่องทางใหม่
เพ่ิมมากขึ้น และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ซึ่งสื่อมีหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่เอนเอียง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอชื่นชม 16 ปีที่ผ่านมาของไทยพีบีเอส ได้เผยแพร่ข้อมูลที่รอบด้าน 
ให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ซื่อตรง เป็นกลางเป็นอิสระ 
สร้างความตระหนักรู้ แสวงหาข้อเท็จจริง นำเสนอข้อมูลทั่วพ้ืนที่ของประเทศไทย ให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ  
ไทยพีบีเอส ขอชื่นชมในการเป็นสื่อกลางเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือวิกฤติต่าง ๆ เพราะที่ผ่านมา  
ไทยพีบีเอสสามารถให้ข้อมูลข่าวสารจากพ้ืนที่จริงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องชัดแจน อันเป็นประโยชน์  
ต่อประชาชนและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงรายการที่มี
เนื้อหาการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ควรเพ่ิมเวลาให้กับรายการที่ช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น ไทยพีบีเอสควรเป็นสื่อที่ต้องสะท้อนว่า วิกฤติที่ เกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไร  
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ เกิดการตระหนัก รับรู้ และร่วมกันป้องกัน และรู้เท่าทันการเกิด                
ภัยพิบัติ ทันต่อสถานการณ์โลก นอกจากนั้น  ยังสามารถเพ่ิมเนื้อหาในการกระตุ้นการท่องเที่ยว  
ที่สอดคล้องกับเรื่อง Soft Power หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของ
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รัฐบาลเพ่ือให้เป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีของไทยพีบีเอสควรมีรายงานของสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดินประกอบมาด้วย เพราะรายงาน
การปฏิบัติงานประจำปีคือรายงานงบการเงินของหน่วยงาน แต่รายงานนี้ไม่มีรายงานของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินประกอบมาด้วย ซึ่งจะเป็นปัญหาในการพิจารณาที่จะต้องมีการตรวจสอบจาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่ได้ของบประมาณ ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็น 
แนวปฏิบัติในปีต่อไปในการนำเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นข้อสังเกตเพื่อนำไปปรับปรุง
การใช้งบประมาณรายจ่ายการวางแผนด้านบุคคลากรเห็นว่า  งบประมาณบุคลากรเกินจากที่ตั้งไว้  
มีการใช้จริงท่ีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จะมีการจัดการดังกล่าวอย่างไร การจัดทำโครงสร้าง 
บุคลากรนั้น เห็นว่ามีการเปิดหรือการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงจำนวนมาก อาจจะส่งผลในการใช้
งบประมาณการจ่ายเงินเดือนที่ตามมา รวมไปถึงการจัดการให้บริการโครงข่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคตว่ามีแนวทางอย่างไร ประเด็นยอดจำนวนผู้ชมซึ่งรายงานฉบับนี้นำข้อมูลมาแสดงว่ามีการชม
ผ่านจานดาวเทียมจำนวนมากนั้น เห็นว่าปัจจุบันเป็นทีวีดิจิทัลหมดแล้ว ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมสื่อผ่านทีวี
ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ จึงควรนำยอดจำนวนผู้ชมทีวีดิจิทัลมาใส่ในรายงานมากกว่า ควรนำเสนอ 
ความเป็นจริงในประเด็นนี้ ส่วนเนื้อหารายการนั้น ควรเพ่ิมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรที่สอดคล้อง
กับประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม จัดผังเวลาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้ชมเพ่ือให้ผู้ชมได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง ทำรายการที่มีเนื้อหาดี ส่งเสริมประโยชน์ สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน  
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น ข้อสังเกตเรื่องการระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง
ของบางรายการ เห็นว่าไทยพีบีเอสควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ไม่ควรเป็นการชี้นำ โดยต้องการให้เป็น
อิสระในด้านเนื้อหา และสารประโยชน์แก่ประชาชน   
    ที่ประชุมรับทราบ 
 

    2.4 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ศาลรัฐธรรมนูญ 
    นายสุทธิรักษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นำเสนอรายงานว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญ มีสำนักงานศาลรัฐธธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้แก่   
1. รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล คำสั่งและคำวินิจฉัย 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3. สนับสนุนให้มี 
การศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ และ 4. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
   รายงานประจำปี 2566 ศาลรัฐธรรมนญู ได้ดำเนินการจัดทำขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 
14 แห่งพระราชญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 โดยการเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงาน
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การสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยในการจัดทำรายงานประจำปี 2566 ศาลรัฐธรรมนูญ 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของศาลรัฐธรรมญและสำนักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาจำแนกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ภาพรวม 
การเปรียบเทียบงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 
ส่ วนที่  3 ผลการดำเนิ น งานของศาลรัฐธรรมญู และสำนั ก งานศาลรัฐธรรมนูญ  ส่ วนที่  4  
บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : 
GES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญของ
ประเทศ และส่วนที่  6 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปี งประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ งนี้   
ได้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในแต่ละส่วน ตามคำแนะนำและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 บทนำ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีหน้าที่และอำนาจแยกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) การพิจารณาวินิจจัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างกฎหมายและกฎหมาย  (2) การพิจารณาวินิ จฉัยปัญหาเกี่ ยวกับหน้ าที่ และอำนาจของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรหีรอืองคก์รอสิระ (3) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน (4) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกตรอง และความมั่นคงแห่งรัฐ  (5) การพิจารณา
วินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (6) การพิจารณา
วินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (7) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่น
ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 138 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
   ส่วนที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 360,956,900 บาท (ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 179,800 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.05) โดยมี  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 186,465,200 บาท (เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8,408,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.72) ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน 
จำนวน 86,057,600 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปีงประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9,712,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 
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12.72) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน  88,434,100 บาท (ลดลงจาก
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18,301,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 17.15) 
   ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธธรรมนูญ 
   1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 โดยแผนปฏิบัติราชการ
รายปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ  
ในระดับ 1 2 และ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้เกิดการผลักดันและ 
บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรมมีความชัดเจน 
และครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนต่าง ๆ รวมทั้งใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
   2. ผลการดำเนินงานด้านคดี โดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1) มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจำนวน 105 เรื่อง แยกเป็น
คดีที่ค้างพิจารณามาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 เรื่อง และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 85 เรื่อง 
      2) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ รวมจำนวน 89 เรื่อง แยกเป็นคดี  
ที่ศาลรัฐธรรมนพิูจารณาแล้วเสร็จและมีคำวนิิจฉยั จำนวน 23 เรื่อง และเป็นคดีที่ศาลรฐัธรรมนูญมีคำสั่ง
ไม่รับคำร้อง/จำหน่ายคดี/ยกคำร้อง จำนวน 66 เรื่อง 
      3) คดีที่ยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลรัฐรรมนูญ ยกไปดำเนินการต่อในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จำนวน 16 เรื่อง 
    3. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย โดยพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (3) บัญญัติให้สำนักงานศาลรฐัธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการศึกษาวิจัยในการศึกษา
คน้คว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการปอ้งกนัมใิห้เกิดปัญหาในกระบวนการ
ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุน 
งานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
ศาลรัฐธรรรมนูญ โดยใช้กระบวนการสร้าง พัฒนางานข้อมูล และงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการ
และการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเงินสมนาคุณผลงานต่าง ๆ โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
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      3.1 โครงการด้ านการศึ กษาวิจั ย  ป ระจำปี งบป ระมาณ  2566 สำนั ก งาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายมหาชน และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
           3.1.1 โครงการ "การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มหาชน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจจัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญและการสร้าง 
ความมั่นคงต่อการปกครองในระบอบประชาธิบไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
           3.12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธธธรรมนูญ 
           3.1.3 โครงการศึกษา เรื่อง "จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง" 
      3.2 โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายมหาชน การเมืองการปกครอง ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน โดยในปีงประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนทุน 
การจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุน  
การจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 ราย 
   4. ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์  โดยสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการพัฒนางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ ทุกพื้นที่ 
เพ่ือขับเคลื่อนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การผลิต  
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยได้วางกรอบแนวคิดเพ่ือหาวิธี  
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มในสังดม โดยมีหลักการว่าต้องเข้าใจ
ง่ายและมีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้มุ่งหวังให้สามารถสื่อสาร และเสริมสร้าง  
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และสิทธิของประชาชนกับกลุ่มต่าง ๆ ของสังคมและประชาชนให้ได้มากที่สุด 
   5. ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรม มีการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมต่อประชาชนและคู่กรณี  
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สามารถติดตามความ คืบหน้า ขั้นตอน 
การดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
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ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดทำโครงการสำคัญเพื่อให้ระบบสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   6. ผลการดำเนินงานด้ านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้เพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่สำนักงาน  
ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ได้รับการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีทั้งรูปแบบการฝึกอบรมร่วมกับ
องค์กรภายนอกและการฝึกอบรมภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรของสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีทักษะและทัศนดติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล  
ตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้ 
    7. ผลการด ำ เนิ น งาน ด้ าน ค วาม ร่ วมมื อ และป ระช าสั ม พั น ธ์ กั บ เค รื อ ข่ าย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทางวิชาการ แลกเปลี่ยนทฤษฎี
แนวคิด พัฒนาการ คำวินิจฉัย และประเด็นข้อกฎหมายกับเครือข่ายภายในประเทศ ต่างประเทศ  
และศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รวมถึง  
การส่งเสริมความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกันในกรอบสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียและ
การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการ 
ทางรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศ  โดยมีการเข้าร่วม 
การประชุมนานาชาติตามคำเชิญของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรในต่างประเทศ อันเป็น 
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระดับนานานาชาติ รวมถึงการเชิญศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศเพื่อมาเยือนโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมและขยาย
การพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   8. ผลการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 95.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ AA (95.00 - 100 คะแนน) 
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   9. ผลการดำเนินงานด้านการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวย 
ความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มตี่อการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผลการสำรวจปรากฏว่า 
ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ เท่ากับ 73.07  
สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ร้อยละ 60.39 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.68) 
   ส่วนที่  4 บทวิ เคราะห์ รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบู รณ าการ 
(Government Evaluation System : GES) ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 สำหรับแนวทางใน 
การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ใช้แนวทางการประเมิ นผล 
ภาคราชการแบบบรูณาการ (GES) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ตามคำแนะนำและข้อสังเกตของ
คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดยแนวทาง  GES เป็นระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในการนำเสนอผลวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำข้อมูลตามกรอบ "การประเมินผลการปฏิบัติ
รารการแบบบบูรณะการ (GES)" ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอกและมิติภายใน ดังนี้ 
   1) มิติภายนอก คือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการประเมินผล 
การดำเนินงานด้านประสิทธิผลสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ความสำคัญกับการประเมิ นคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการและที่มีต่อกระบวนงาน
ให้บริการของหน่วยงาน 
   2) มิ ติ ภายใน  คื อ  การประ เมิ นประสิท ธิภ าพ  (Efficiency) เป็ นการประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลจากจำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เทียบกับโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พ.ศ. 2566 
   ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญของประเทศ  โดยงาน 
พระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธธรรมนูญ ได้ เข้ าร่ วมงานพระราชพิ ธี  รั ฐ พิ ธีต่ าง ๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคณุแกบ่้านเมืองในกาลก่อน และความไพบูลย์
และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง 
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   ส่วนที่ 6 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฐานะการเงิน
ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนญู ประกอบไปด้วย สินทรัพย์ จำนวน 453,390,039.35 บาท หนี้สิน จำนวน 
14,214,686.05 บาท สินทรัพย์สุทธิ /ส่ วนทุน  จำนวน  439,175,353.30 บาท รายได้  จำนวน 
393,776,898.80 บาท และค่าใช้จ่าย จำนวน 339,346,962.72 บาท 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ประเด็นหลักการสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางไว้ว่าเป็นหลักการที่ดี คือเรื่องของจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพราะเมื่อผู้ที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญจะต้องยึดหลัก
ดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจพรรคการเมือง แต่เชื่อว่าถูกใจประชาชน สิ่งที่ต้องพึงระวังในการแก้ไข  
สิ่งต่าง ๆ นั้น ต้องระวังไม่ให้ เกิ ดความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบต่อสังคมเพราะองค์ก ร 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับประชาชน การทำงานในส่วนของคดีความมีการบริหารจัดการได้ดี  
คดีที่สำคัญมีการชี้แจงใหข้้อมลูประชาชน ทั้งนี้ สิ่งที่ปรากฏในรายงานเกีย่วกับผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ  
ในปี 2566 ร้อยละ 73.7 หมายความว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้กำลังใจใน 
การทำหน้าที่ต่อไป องค์กรทุกองค์กรมีความสำคัญในการถ่วงดุลในการบริหารประเทศ ขอให้ทุกท่าน
ทำงานด้วยความมั่นคง ส่วนประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น รายงานฉบับนี้   
มีการนำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารกับประชาชนผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
แต่ในข้อเท็จจริงไม่มีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ไม่มีการรับฟังความเห็นในแง่ต่าง ๆ ของ
ประชาชน ผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็นเพจเฟซบุ๊กเพราะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผ่านช่องทางดังกล่าวเปน็การใช้งบประมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับที่สำนักงานฯ ของบประมาณจำนวน 
1 ล้านบาท จัดทำโครงการ Survey Online เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือโครงการ
ดังกล่าวจะเลือกรับแต่ความคิดเห็นที่ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้  มีนโยบายที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทางช่องทางเฟซบุ๊กหรือไม่ สำหรับประเด็นการใช้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
โดยรวมเห็นว่า เป็นการใช้งบประมาณสูงในด้านบุคลากรจึงให้ข้อสังเกตว่ามีการใช้งบประมาณ 
อย่างสิ้นเปลืองมากไป มีความคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินผลการทำงานมีการตั้งหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
หรือไม่ สอดคล้องกับภารกิจอย่างไร ขอให้ทบทวนในส่วนนี้ ประเด็นผลการดำเนินการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ต้องศึกษารายละเอียดและแนวทางในค่านิยมและหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศก่อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการดำเนินการความร่วมมือมือระหว่างประเทศ ประเด็นมาตราฐาน
จริยธรรมขององค์กร จะต้องวิเคราะห์ถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ควรคำนึงว่า
บุคคลในองค์กร การครองตนได้ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรนั้น ๆ แล้วหรือไม่ 
ประเด็นข้อสังเกตในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องทำการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ต่อองค์กร เพราะไม่มีการกล่าวถึงคดีที่ศาลตัดสินแล้วเป็นคุณ แต่สิ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจน คือ  
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การกล่ าวถึ งการตัดสินที่ ผิด ไปจากความคาดหมาย จึ งฝากข้อสั งเกตในการปรับปรุ งด้ าน 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือเกิดความเข้าใจอันดีต่อองค์กรมากขึ้น 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 

       2.5 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 
       ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา นำเสนอรายงานว่า กองทุนเพ่ือผู้เคย 
เป็นสมาชิกรัฐสภา ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน  
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ 
ในกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร  
และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
กำหนด โดยให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
   คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุน กำหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน 
ระดมการจัดหาทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินและการยกเลิกการจ่ายเงิน การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของกองทุบ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติการอื่นใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ใน 
การบริหารกองทุนตามระเบียบและมติของคณะกรรมการฯ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
จัดทำรายงานและการบัญชีของกองทุน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
   พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
23 พฤษภาคม 2556 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 24 ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ และหนี้สินของ
กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. 2543 ไปเป็นของกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนเพ่ือผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน 
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157,000,000 บาท รายได้อื่น 27,973,281.26 บาท รวมรายได้ 184,973,281.26 บาท มีรายจ่าย  
รวมทั้งสิ้น 204,177,542.13 บาท รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 19,204,260.87 บาท  
   รายงานการเงินของกองทุนเพ่ือผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฉบับนี้  จัดทำขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบั ติทางบัญชีตามหนั งสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ  
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่ามีแนวทางบริหารจัดการกองทุน
อย่างไรให้เกิดความยั่งยืน จะสามารถหาแนวทางในการเพิ่มรายได้หรือการนำเงินของกองทุนไปลงทุน  
ให้ได้ผลตอบแทนเพ่ิมมากขึ้นอย่างไร การคาดการณ์ในอนาคต จำนวนเงินที่จะเข้ากองทุนฯ จะจัดการ
อย่างไรจึงจะสามารถชนะเงินเฟ้อได้ จะมีช่องทางอย่างไรในการบริหารจัดการให้มีการลงทุนที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่มากขึ้น ให้มีประสิทธิภาพต่อเงินภาษีที่มาอุดหนุนในกองทุนนี้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายของ  
กองทุนฯ สูงขึ้นและสวนทางกับรายได้ที่มีทั้งจากการเก็บจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจาก
งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน ประเด็นค่ารักษาพยาบาลว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการขยาย
ความคุ้มครองให้มากขึ้น ทั้งนี้ กองทุนฯดังกล่าว เป็นสวัสดิการหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งทุกอาชีพจำเป็นต้องมีสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจและความมั่นคงในอาชีพ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 

    (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
       4.1 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
       ด้ วยประธานคณ ะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณ าศึกษาแนวทางการตรา
พระราชบัญญัตินริโทษกรรม ได้มีหนังสือแจ้งวา่ กรรมาธิการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะชี้แจงข้อมูล
ติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 
       4.2 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
พิจารณาเสร็จแล้ว  (เรื่องตามระเบี ยบวาระหมายเลข 4.1 – 4 .2 ค้ างมาจากการประชุม 
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สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 
29 สิงหาคม 2567) 
   นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตาม
การบริหารงบประมาณ แถลงรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และการจัดทำคำขอของหน่วยรับงบประมาณ พร้อมพิจารณาศึกษาคำของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
โดยขอนำเสนอการศึกษาใน 3 ประเด็น ดังนี้  
   1. การดำเนินงาน โดยมีการจัดประชุมเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ข้อมูล เน้นหนัก 
ในเรื่องของโครงสร้างและกระบวนการจัดทำงบประมาณในทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอคำขอตั้ง
งบประมาณของสำนักงบประมาณจนถึงกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร   
   2. ปัญหาเชิงกระบวนการในการจัดทำงบประมาณ จากรายงานมีข้อสรุปว่า 1) ยังขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับการจัดสรรงบประมาณ 2) การจัดทำงบประมาณแบบคงที่ ควรมี
ช่องทางในการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นในแต่ละ
ห้วงเวลา 3) กระบวนการตัดสินใจ ยังมีความซับซ้อน รวมถึงเรื่องของความโปร่งใสที่สมควรปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 4) การเบิกจ่ายยังมีความล่าช้าและไม่สม่ำเสมอ 5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการจัดทำเท่าที่ควร และ 6) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
   3. ปัญหาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะปี 2568 ที่ เป็นปัญหาที่คิดว่า 
ควรปรับปรุง คือ 1) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและความจำเป็น 2) การจัดสรร
งบประมาณยังไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพเท่าที่ควร 3) มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจำนวนมากทำให้
งบประมาณเหลือน้อยสำหรับโครงการใหม่  ๆ  ที่ อาจมีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
4) มีความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณระหว่างหน่วยงานและภารกิจที่คล้ายคลึงกัน 5) ขาดระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณที่เพียงพอ  
   โดยข้อสรุปในแต่ละประเด็นนั้นจะบรรจุอยู่ในรายงานและเป็นการติเพ่ือก่อ พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และเมื่อเห็นปัญหาร่วมกันแล้วจะได้ช่วยกันแก้ไข ซึ่งในรายงานจะมีข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นในปีงบประมาณต่อไปในอนาคตด้วย 
   นางสาวรักชนก  ศรีนอก ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แถลงรายงานในส่วนของข้อสังเกตในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
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    1. การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีควรกำหนดเป้าหมายประจำปี
สำหรับแต่ละนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกรอบงบประมาณเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละนโยบาย  
ในปีนั้นในช่วงโตรมาลสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 หน่วย ได้แก่ 1) สำนัก
งบประมาณ 2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และ 5) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะร่วมกันดำเนินการจัดทำ "ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ" โดยจะมีการบรรจุนโยบายของรฐับาลเขา้ใปในยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ซึ่งมักจะปรากฏเพียงเนื้อหานโยบายและตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏ
การวางเป้าหมายประจำปีและไม่มีการตั้งกรอบงบประมาณที่จะใช้สำหรับแต่ละเป้าหมายนโยบาย 
   การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำโดยไม่กำหนดเป้าหมาย
ประจำปีและไม่ตั้งกรอบงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล
อาทิ หากรัฐบาลต้องการดำเนินการนโยบายน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
ว่าต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์จำนวนเท่าไรในแต่ละปี เช่น ต้องการทำน้ำประปาดื่มได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 จำนวนกี่ตำบล ด้วยกรอบงบประมาณจำนวนเท่าไร ย่อมเป็นไปได้ยากที่โครงการน้ำประปา
ดื่มได้จะสามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศภายในระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามวาระของรัฐบาล 
ขณะเดียวกัน แม้จะมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชน แต่หากไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าแต่ละปี
จะมีการพิสูจน์สิทธิจำนวนเท่าใด ในพ้ืนที่ใด ด้วยกรอบงบประมาณจำนวนเท่าใด อาจส่งผลให้  
หน่วยราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบงบประมาณในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
เช่น ตั้งเป้าการพิสูจน์สิทธิที่ดินเพียงปีละไม่เกิน 3,000 แปลง ทั้งที่ยังมีที่ดินที่รอการพิสูจน์สิทธิมากกว่า 
1 ล้านแปลง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงควรกำหนดเป้าหมายประจำปีและตั้งกรอบงบประมาณสำหรับ 
แต่ละนโยบาย โดยกำหนดกรอบงบประมาณที่แผนงานสำคัญ เพ่ือให้มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ทั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกรอบงบประมาณ หน่วยราชการจึงจะสามารถจัดทำคำขอ 
งบประมาณไดต้ามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ทางการคลัง 
   ทั้งนี้ สำนักงบประมาณควรเคร่งครัดต่อการจัดทำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ทุกหน่วย โดยโครงการและแผนงานที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณเท่านั้น 
จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ และทุกแผนงานที่เสนอจะต้องระบุว่าจะส่งผลต่อความสำเร็จของ
เป้าหมายนโยบายของรัฐบาลเท่าใดและอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่ต้อง  
มีการปรับลดงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ 
   2. การจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงพร้อมกัน รัฐบาลควรจัดทำแผนบูรณาการใหม่ขึ้น  
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เป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่ วยงานในหลายกระทรวง เช่น  น โยบายส่งเสริม  Soft Power ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ 
หลายหน่วยงาน ส่งผลให้มีคำของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนโยบาย Soft Power ที่ถูกส่ง 
เข้าไปเพ่ือของบประมาณจากหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง แม้จะมีคณะกรรมการพัฒนา  
ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ แต่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและ
ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ จึงไม่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณและไม่มีอำนาจในการ
จัดทำคำของบบประมาณโดยตรง จึงมีข้อจำกัดในการคัดกรองคำของบประมาณจากหน่วยงานเพ่ือลด  
ความซ้ำซ้อนกันและไม่สามารถคัดกรองคำของบประมาณจากหน่วยงานซึ่งไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงออกไปก่อนในขั้นต้น ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรมีมติเพื่อจัดให้มีแผนบูรณาการ Soft Power และ
เพ่ือให้มีหน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลอย่าง 
ชัดเจน 
   3. ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการจัดทำงบประมาณของแต่ละปี รัฐบาลควรแถลง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้เป็นการแถลงมอบ
นโยบายประจำปี โดยภายหลังจากการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
นายกรัฐมนตรีจะแถลงการณ์มอบนโยบายแก่ข้าราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดเป้าประสงค์ซึ่งต้องการให้ดำเนินการให้สำเร็จในแต่ละปี 
และยังไม่มีการกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ จึงถือเป็นการเริ่ม
กระบวนการจัดทำงบประมาณซึ่งไร้ทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการแถลงการณ์ภายในต่อข้าราชการ
เท่านั้น เป็นการสื่อสารทางเดียวโดยมิได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ดังนั้น คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา 165 แห่งรัฐธรรมนูญ สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไปของรัฐสภาเพ่ือรับฟังความเห็น 
จากสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ให้กับแต่ละแผนงานสำคัญในแต่ละปี  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีนำข้อคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภา 
ไปประกอบการมอบนโยบายให้กับหน่วยงาน ให้สามารถจัดทำคำของบประมาณได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   4. เปลี่ยนอำนาจในการเรียงลำดับความสำคัญและอำนาจในการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณมาให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายของรัฐบาลเป็นผู้เรียงลำดับความสำคัญและ
มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณเอง (top-down budgeting) กระบวนการจัดทำงบประมาณของ
ประเทศไทยใช้หลักการ “ล่างขึ้นบน” โดยเมื่อหน่วยงานราชการรับฟังการแถลงนโยบายแล้ว ต่อมาจะมี
การจัดโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนนี้เรียกว่า “งบประมาณขาขึ้น” โดยคำขอรับ  
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งบประมาณทั้งหมดจะถูกส่งไปที่สำนักงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายรัฐบาล ส่วนนี้เรียกว่า “งบประมาณขาลง” กระบวนการในปัจจุบันนี้ทำให้อำนาจ 
การเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ สำนักงบประมาณ  
แต่ผู้รับผิดชอบตอ่นโยบาย คือ หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ความรับผิดรับชอบไม่สอดคล้องกัน จึงขอเสนอ
ให้มีการตั้งกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละแผนงานสำคัญ โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำคำขอ
งบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดเท่านั้น เพื่อเปลี่ยนอำนาจการเรียงลำดับความสำคัญและ
อำนาจในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้มาอยู่ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นผู้เรียงลำดับความสำคัญและอำนาจในการจัดสรรงบประมาณด้วยตัวเอง 
   5. รัฐสภาควรเข้าถึงข้อมูลการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ได้ตลอดกระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลคำของบประมาณก่อนถูกจัดสรร
โดยสำนักงบประมาณเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภา ซึ่งข้อมูลคำของบประมาณของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความสำคัญที่จะช่วยให้รัฐสภาสามารถ
พิจารณางบประมาณได้อย่างรอบด้านมากขึ้น เพราะจะเห็นความต้องการงบประมาณทั้งหมดของ  
ทุกหน่วยงานของรัฐก่อนถูกสำนักงบประมาณปรับลด อีกทั้งในชั้นการแปรญัตติ หลังจากที่มีการปรับลด
งบประมาณแล้วในวาระที่สอง คณะรัฐมนตรีจะแปรญัตติกลับมาได้เฉพาะโครงการหรือผลผลิตที่อยู่ใน 
คำของบประมาณเท่านั้น ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลคำของบประมาณได้จะช่วยทำให้รัฐสภาสามารถ
พิจารณาการปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น โดยชั่งน้ำหนักเทียบกับความจำเป็นในส่วนอื่น ๆ ซึ่งอยู่ใน
คำของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงบประมาณเคยมีหนังสือตอบกลับมายัง
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณว่า สำนักงบประมาณสามารถนำส่ง
ข้อมูลคำของบประมาณให้รัฐสภาได้ หากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความยินยอม ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรมติ
ให้ทุกกระทรวงให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลคำของบประมาณต่อรัฐสภาตามหนังสือของสำนัก
งบประมาณ 
   6. การทำงบประมาณเปิดเผย โปร่งใส ในรูปแบบที่นำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่าย  
(Machine-readable Format) ปัจจุบันมีการเปิดเผยไฟล์เป็นข้อมูลจากสำนักงบประมาณดีขึ้น 
เป็นลำดับ แต่ยังไม่ใช่รูปแบบที่นำไปวิเคราะห์ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงควร  
มีมติ เพ่ือสั่งการให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่เครื่องสามารถอ่านออกได้ (Machinereadable 
Format) และสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่าย เช่น ในรูปแบบ Data Table ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 
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สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงควรมีมติเพ่ือสั่งการ 
ให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูล ประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อรัฐสภาให้อยู่ ในรูปแบบ  ข้อมูลที่ เครื่องสามารถอ่านออกได้ (Machine-readable Format)  
และสามารถนำไปวิเคราะห์ ต่อได้ง่าย เช่น ในรูปแบบ Data Table ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์ ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    7 . ปฏิรูปการเก็บรวบรวมข้อมูลการเงินการคลัง ให้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน 
(Integrated Fiscal Information System) 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ประเด็นการจัดลำดับความสำคัญที่สนองความเดือดร้อนของประชาชน ยกตัวอย่าง กรณี  
มีประชาชนที่ เดือดร้อนจากสะพานพัง ชาวบ้านเดือดร้อนต้องขับรถมากกว่า 10 กิ โลเมตร  
แต่งบประมาณปี 2568 กลับไม่มีการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาซ่อมสะพานดังกล่าว แต่กลับไปสร้าง
สะพานขึ้นใหม่ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งต้องการได้รับคำตอบว่าใช้สิ่งใดเป็นการตัดสินว่าไม่ซ่อมสะพาน  
ที่ประชาชนเดือดร้อนมานาน มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ให้หน่วยงานเลือกที่จะให้ประชาชนก่อนที่ 
การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิณการดำเนินงาน เช่น การจัดอบรม จะคำนวณตัวชี้วัดจากจำนวนครั้ง 
หรือจำนวนคน ไม่ทราบว่าตัวชี้วัดอยู่ที่ใด ซึ่งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้ 
ข้อสังเกตบางหน่วยงานที่ได้งบประมาณเพิ่ม แต่หากต่างคนต่างทำงาน ไม่เกิดการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขจะไม่สามารถสำเร็จได้ เช่นปัญหาการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด ประเด็นข้อสังเกตในรายงาน ด้านเป้าหมายนโยบายต่าง ๆ ควรจะยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก เพราะประชาชนเมื่อเสียภาษีแล้วรัฐจะนำกลับไปทำประโยชน์ได้มากน้อย
เพียงใด เพราะฉะนั้น เป้าหมายนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำไปดำเนินการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน การจัดทำรายงานฉบับนี้นับว่าเป็นการดำเนินการที่จะทำให้การจัดทำ
งบประมาณของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตาม
การบริหารงบประมาณ และนางสาวรักชนก  ศรีนอก ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควร  
   ทั้งนี้  จากการอภิปรายของสมาชิกฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประธานฯ  
จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 88 ถามมติจากที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ เห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานและข้อสังเกต 
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ของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 104 และข้อ 105 ประกอบกับข้อ 88 ซึ่งจะได้ส่ง 
รายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบหรือดำเนินการต่อไป 
   จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 17.39 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 17.39 นาฬิกา 
 
 
         ****************************************** 
 
        จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 


